

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA ĐỒNG CHÍ TÔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê
(06/5/1946 - 06/5/2021)

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê qua các thời kỳ những tình cảm chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trải qua chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, với sự cống hiến công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, ngành Thống kê đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tập trung, thống nhất và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp số liệu xác thực giúp giám sát, đánh giá khách quan, kịp thời việc thực hiện và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các bộ, ngành, địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những thành tích, đóng góp xuất sắc của ngành Thống kê trong suốt 75 năm qua.

Ngày nay, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, tôi đề nghị ngành Thống kê cần tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh chuyên đổi số vào công tác thống kê, tập trung thu thập, biên soạn và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ hơn phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 75 năm, cùng với kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, năng động, sáng tạo, ngành Thống kê nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,



NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam